

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง

อำเภอ บึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,560,130 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	13,674,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,312,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,657,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 20,400.-บาท/เดือน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คนๆ ละ 11,220.-บาท /เดือน จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากรายรายได้) (สำนักปลัดฯ)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง จำนวน 1,750.-บาท/ เดือน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คนๆ ละ 880.-บาท /เดือน จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากรายรายได้) (สำนักปลัดฯ)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. และรองนายก อบต. รวมจำนวน 3 คนๆ ละ 880.-บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากรายรายได้) (สำนักปลัดฯ)		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต . จำนวน 7,200 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,972,800 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ 11,220.-บาท/เดือน,ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 9,180.-บาท/เดือน ,ค่าตอบแทน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 22 คนๆละ 7,200.-บาท/เดือน , ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 7,200.-บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)(สำนักปลัดฯ)</p>		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,654,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,078,200 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน และรวมตลอดถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ,ผู้อำนวยการกอง, หัวหน้าสำนักปลัดฯ, นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน, นักพัฒนาชุมชน, นักจัดการงานทั่วไป , เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และตำแหน่งอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ . ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่าย จากเงินรายได้)(สำนักปลัดฯ)</p>		

<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักพัฒนาชุมชน , นักจัดการงานทั่วไป , เจ้าพนักงานธุรการ , นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และตำแหน่งอื่นๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท . และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหรือ กรณีมีการแก้ไขกฎ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับเงินเดือนข้าราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	96,000 บาท
<p>เงินประจำตำแหน่ง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล , ผู้อำนวยการกอง , หัวหน้าสำนักปลัดฯ และตำแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่าระดับผู้อำนวยการกอง , หัวหน้าส่วน/ ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต . ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามระเบียบ หรือประกาศคณะกรรมการ กถ. ที่กำหนด ตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	210,000 บาท
<p>ค่าจ้างลูกจ้างประจำ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	255,800 บาท
<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	20,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,733,680 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ของสำนักปลัด/กองคลัง เช่น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ และตำแหน่งอื่นๆ ฯลฯ พนักงานจ้างทั่วไป เช่น นักการภารโรง , คนขับรถ ,แม่บ้าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	177,020 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ,นักการ ภารโรง , คนขับรถ, แม่บ้าน และตำแหน่งอื่นๆ ฯลฯ รวม 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
เงินอื่นๆ	จำนวน	84,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอื่นๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล เช่นเงินเพิ่มค่าปรับวุฒิ ค่าเงินเพิ่มอื่นๆ ฯลฯ จำนวน12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	3,095,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	506,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	266,000 บาท
<p>- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 186,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์เงินประโยชน์ตอบแทน อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)(สำนักปลัดฯ)</p> <p>- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 80,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.,ผู้ อำนวยการการเลือกตั้ง ระดับ อลต. คณะกรรมการต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการเลือกตั้ง นายก อบต. /หรือสมาชิกสภา อบต. กรณีแทนตำแหน่งที่ครบวาระ หรือว่างลง เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง กรณีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกเวลาราชการ เป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ .2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	200,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัดอบต., รองปลัด อบต. ,หัวหน้าสำนักปลัดฯ , นักพัฒนาชุมชน,นักจัดการ งานทั่วไป และตำแหน่งอื่นๆที่มีสิทธิเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล นายกองค้การบริหารส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ทุกตำแหน่ง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,665,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>		
ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
ค่าจัดทำป้าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ	จำนวน	60,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำป้ายไวเนิล ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด โฟม บอร์ด ป้ายไม้อัด บอร์ดข้อมูล บอร์ดทำเนียบผู้บริหาร อบต./สภา อบต. และป้ายชนิดอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อทำข้อมูลประจำสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
ค่าจ้างสถาบันการศึกษาหรือองค์กรเอกชน	จำนวน	30,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันทางการศึกษา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือองค์กรเอกชน เพื่อทำการสำรวจ ประเมินความพึงพอใจของประชาชน เกี่ยวกับการบริหารงาน การพัฒนา หรืองานด้านต่างๆของ อบต. (ตั้งจ่าย จากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
ค่าจ้างเหมาทำวารสาร เอกสารผลงาน อบต.	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารวารสาร เอกสารรายงานผลการบริหารงาน อบต. เอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		

<p>ค่าจ้างเหมาบริการ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นการจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก ในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจ้างเหมาลูกจ้างปฏิบัติงานสำนักงาน จ้างเหมากำจัดปลวกมด แมลง หลุม วัชพืช งานสำรวจ งานขนส่ง ขนย้ายต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าติดตั้งประปาภายนอกสถานที่ราชการ มาตรฐานน้ำและอุปกรณ์ประปา ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปา และติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ค่าติดตั้งโทรศัพท์ (ค่าใช้จ่ายต่างๆ ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์ ฟังก์ภายใน และเครื่องโทรศัพท์ ภายใน) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ เป็นต้นฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินคดีความต่างๆ กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรังฟ้องร้องหน่วยงานราชการ บุคคล หรือถูกฟ้องร้อง ค่าดำเนินคดีตามคำพิพากษาศาล เช่น ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีของศาล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ หรือเอกสารอื่นๆ ค่าคัดถ่ายสำเนาเอกสารต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียม ค่าต่อทะเบียน พรบ.รถยนต์ รถจักรยานยนต์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ต่อทะเบียน พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	25,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ของคณะผู้บริหาร อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		
ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน เอกสารทางวิชาการต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน เอกสารทางวิชาการต่างๆ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล และที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้านภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

175,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ประชุมประจำเดือน ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือคณะกรรมการสภาฯ การประชามหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชน การประชุมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ เอกชน การประชุมอื่นๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่น หรือกรณีหน่วยงานอื่น บุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชม ท้องถิ่น การตรวจเยี่ยม ตรวจราชการ การแถลงข่าวของท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้ท้องถิ่น
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี หรือเนื่องในวันสำคัญของประเทศ , งานราชพิธีต่างๆ เช่น เนื่องในวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว,วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี , พิธีเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พิธีเนื่องในวันปิยมหาราช และงานราชพิธีอื่นๆ ของพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จำนวน 15,000 บาท

-โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ตั้งไว้จำนวน 15,000.-บาท เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2563 เช่น ค่าฝึก
อบรมให้ความรู้ประชาชน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าอาหารอาหาร
ว่าง ค่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพิธีการวัน
ท้องถิ่นไทย ฯลฯเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน กีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ
.2561 - 2565) หน้า 529 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนัก
ปลัดฯ)

ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันของชาติ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปกป้องสถาบัน
ของชาติ เช่น จัดอบรม สัมมนา ประชุมชี้แจง เสวนา ให้ความรู้
กับประชาชนในการสร้างความเข้าใจ และจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่า
เอกสาร วัสดุ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 และแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ
. 2561 - 2565) หน้า 530 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจาก เงินราย
ได้) (สำนักปลัดฯ)

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	จำนวน	130,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การทำงาน กฎ ระเบียบ และวิสัยทัศน์การทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างอบต. ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 531 ข้อ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร อบต.,พนักงานส่วนตำบล ,พนักงานจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯเป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ .2555 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 534 ข้อ 9 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	300,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด ทั้งกรณีครบวาระ หรือแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดส่งบัตรเลือกตั้ง ค่าทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง ค่าพาหนะขนส่งอุปกรณ์เลือกตั้ง และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการเลือกตั้งฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563และแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ . 2561 - 2565) หน้า 531 ข้อ 4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)(สำนักปลัดฯ)</p>		

ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการไปร่วมพิธีในงานวันสำคัญต่างๆ เช่น 13 ตุลาคม , 23 ตุลาคม, 5 ธันวาคม , 3 มิถุนายน , 28 กรกฎาคม , 12 สิงหาคม , ฯลฯ เช่น ค่าจ้างทำพวงมาลัย พวงหรีด ซ่อดอกไม้ กระจ่าง ดอกไม้ พวงมาลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามวาระโอกาส และเทศกาลที่สำคัญ และแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 529 ข้อ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน	จำนวน	300,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พักค่าจ้างเหมายาน พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 532 ข้อ 5 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุ และทรัพย์สินอื่นๆ ครุภัณฑ์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	520,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้มปกกา ดินสอ วารสาร แบบพิมพ์ต่างๆ หมึกธงชาติ ตรายาง สมุด กาว น้ำยาลบคำผิด กระดาษคาร์บอน ซอง เทปพีวีซีแบบใส ม่าน/มู่ลี่ปรับแสง น้ำดื่ม หรือน้ำสะอาด ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		

<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ต่างๆ ไมโครโฟน ลำโพง พิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สาย ไฟฟ้า สายลำโพง สายไมโครโฟนห้องประชุม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้ กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจานน้ำยาขัดห้องน้ำ ถ้วย ชาม ซ้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้วน้ำ กระจกเงาผ้าปูโต๊ะ และ อื่นๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ท่อน้ำ น้ำ อุปกรณ์ท่อน้ำ ท่อประปาหิน ปูนซีเมนต์ ทราาย เป็นต้น ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะต่างๆ เช่นแบตเตอรี่ ยาง นอก ยางใน สายไมล์ เฟลาตลับลูกปืน น้ำมันเบรก อาน จักรยาน หัวเทียน ไชควง น็อต และสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนัก ปลัดฯ)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เช่นน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน หล่อลื่น สำหรับ ยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนตำบล และ สำหรับกิจการที่ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องจักรกล เครื่อง สูบน้ำ เป็นต้น ฯลฯ จากหน่วยงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น หน่วยงานราชการ เอกชน ในกิจการการบรรเทาความเดือด ร้อนของประชาชน หรือกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ (ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ต่างๆ เช่น แผ่น ป้าย ป้ายไม้อัด ชานอ้อยหรือแผงปิดประกาศ กระดาษเขียน โปสเตอร์ฟูกัน และสี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนัก ปลัดฯ)</p>	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นดิสก์ แฟลชไดรฟ์ ตลับผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โปรแกรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น น้ำดื่ม มิเตอร์น้ำ วาล์ว เปิด-ปิด และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุตั้งจ่ายไว้ในหมวดค่าวัสดุ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	404,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนตำบล ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนที่เกินสิทธิของ อบต. (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์/ค่าโทรสารที่ใช้ในกิจการของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลขค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าบริการโทรคมนาคม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	132,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการและค่าเช่าพื้นที่ Webside ค่าโดเมน เป็นต้นฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)(สำนักปลัดฯ)		

งบลงทุน	รวม	212,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	212,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่เป็นโต๊ะเหล็ก ขนาด ยาว ลึก สูง ไม่น้อยกว่า 1129 x 660 x 7559 มม .จำนวน 2 ตัว ฤละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาทจัดหาทั่วไป ตามท้องตลาด เนื่องจากมีความคงทน ถาวร และจัดหาซื้อได้ง่าย เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ . 2561 - 2565) หน้าที่ 701 ลำดับ ที่ 33 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น อะไหล่ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ เครื่องยนต์ จัดหาทั่วไปตามท้อง ตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ .2561-2565) หน้าที่ 698 ลำดับที่ 20 (ตั้งจ่ายจากเงินราย ใต้) (สำนักปลัดฯ)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 ชุด ฤละ 30,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท รายละเอียด คุณสมบัติพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เรื่องเกณฑ์ราคากลาง และคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นไปตามแผน พัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 695 ลำดับที่ 6 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป) (สำนักปลัดฯ)		

ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก	จำนวน	4,300 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นไปตามแผน พัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 695 ลำดับที่ 7 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)</p>		
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก แบบกระพาส เอ3	จำนวน	6,300 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่องราคา 6,300 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นไปตามแผน พัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 695 ลำดับที่ 7 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์เครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		

งบเงินอุดหนุน	รวม	55,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	55,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว	จำนวน	25,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนในเขต อำเภอบึงนาราง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 ตามแผน พัฒนา 5 ปี (พ.ศ . 2561-2565) หน้าที่ 614 ลำดับที่ 1(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ) 		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง ตามโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานรัฐพิธีฯ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เพื่อใช้จ่ายตามกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดไว้ในโครงการฯ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ . 2562 มาตรา 67(9) ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผน พัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 615 ลำดับที่ 2 (ตั้งจ่ายเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ) 		

งานบริหารงานคลัง	รวม	1,040,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,033,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	420,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	325,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 125,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 หนังสือสำนักงาน กจ. กท . และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง) - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา กรรมการควบคุมงานก่อสร้าง กรรมการตรวจการจ้าง และกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0402.5/ว156 ลว 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง) 		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง) 		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และ ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง) 		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	488,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น การจ้างเหมาแรงงานบุคคล ภายนอกในการปฏิบัติงานสำนักงาน งานสำรวจแปลงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ของระบบแผนที่ภาษี ประเมินภาษี งานกิจกรรมต่างๆ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล โดยดำเนินการจ้างเหมาลูกจ้างรายวัน/รายเดือน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง)		
ค่าถ่ายเอกสาร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสารสอบราคา ประกวราคา ค่าถ่ายระวางแผนที่ เอกสารเกี่ยวกับที่ดิน และที่จำเป็นต่าง ๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง)		
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน	จำนวน	65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ฯลฯ ในการเข้ารับการศึกษา ประชุม สัมมนาต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)(กองคลัง)		
ค่าวารสาร หนังสือ และเอกสารอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร หนังสือคู่มือกฎหมาย แผ่นพับ ภาษี เอกสารอื่นๆ ทั้งที่เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง)		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายชดเชย	จำนวน	150,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าความผันผวนกรณีมีการประมาณการ ราคาค่าก่อสร้าง ค่าจ้างต่างๆ ที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้รับ จ้างฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 2055 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 และแผน พัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 533 ลำดับที่ 8 (ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้) (กองคลัง)</p>		
ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่ จำเป็นอื่นๆ ในการไปราชการ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาของ พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ .ศ. 2559 เป็นไปตามแผน พัฒนา 5 ปี (พ.ศ .2561- 2565) หน้าที่ 534 ลำดับที่ 9 (ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้) (กองคลัง)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุและทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ (ตั้งจ่าย จากเงินรายได้) (กองคลัง)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้)(กองคลัง)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นตลับหมึก แผ่น ดิสก์ แฟลชไดร์ฟ โปรแกรมนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง)</p>		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ในการจัดส่งเอกสาร หนังสือราชการ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองคลัง)		
งบลงทุน	รวม	7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	จำนวน	7,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 701 ลำดับที่ 37 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองคลัง)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	360,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	199,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	199,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่าย จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือนเป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท . และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
เงินอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล เช่น เงินเพิ่มปรับวุฒิฯฯ ตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	154,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 20,000.บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)สำหรับ พนักงานส่วนท้องถิ่นพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	124,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>		
ค่าจ้างเหมาเวรยามเฝ้าสำนักงานช่วงกลางคืน	จำนวน	84,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเวรยามเฝ้าสำนักงาน ช่วงกลางคืน ดูแลความสงบเรียบร้อย และทรัพย์สิน เพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สินของราชการ ตั้งจ่ายเดือนละ 7,000 บาท จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน การอบรม สัมมนา งานกิจกรรมประชุมต่างๆ ของพนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง สมาชิก อปพร. ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อปพร. ฯลฯ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการประชุม สัมมนา อบรม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ ลำดับที่ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้สำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกาดินสอ วารสาร แฝงกันห้อง แบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่ม น้ำสะอาด ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		

งบลงทุน	รวม	7,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนติดกระจก	จำนวน	7,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน ติดกระจก จำนวน 1 ตู้ มีขนาดกว้าง สูง ลึก ไม่น้อยกว่า 118 x 87 x 40 ซม. เพื่อใช้ในงานจัดเก็บเอกสาร แฟ้มฯลฯ โดยจัดหาทั่วไปตามท้องตลาด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	418,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	418,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	240,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตั้งไว้ 240,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้บริหารท้องถิ่น เช่นการปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พ.ศ. 2560 (ตั้งจ่ายจากรายได้) (สำนักปลัดฯ)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์สร้างวินัยจราจร</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่มวิทยากร ป้ายโครงการฯ ป้ายประชาสัมพันธ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ . 2561 - 2565) หน้าที่ 542 ลำดับที่ 13 (ตั้งจ่ายจากรายรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายโครงการฟื้นฟูความรู้และพัฒนาศักยภาพ อปพร.</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฟื้นฟูความรู้ และพัฒนาศักยภาพ อปพร. โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 543 ลำดับที่ 15 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ต่างๆ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ .2560 เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ .2561- 2565)หน้าที่ 538 ลำดับที่ 2 (ตั้งจ่ายจากรายรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	20,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	108,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น กระจบองไฟ เสื้อสะท้อนแสง กรวยจราจร ชุดปฏิบัติงานดับเพลิง สายยาง หรือสายฉีดน้ำและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 58,000 บาท) (สำนักปลัดฯ)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	5,777,960 บาท
----------------------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	5,068,360 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,068,360 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,327,360 บาท
------------------	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานกองการศึกษา เช่น ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา), นักวิชาการศึกษา , ครูผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท . และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 989,760 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 2,337,600 บาท) (กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
----------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือน เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)

<p>เงินประจำตำแหน่ง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งให้แก่หัวหน้าส่วนการ ศึกษา และตำแหน่ง อื่นๆ ที่เทียบเท่าระดับหัวหน้าส่วน/ผู้อำนวยการ การกอง ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามระเบียบหรือ ประกาศคณะกรรมการ กค. ที่กำหนด ตั้งจ่าย จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษา)</p>	<p>จำนวน</p> <p>126,000 บาท</p>
<p>เงินวิทยฐานะ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ ประจำตำแหน่ง ให้แก่ครู หรือ ตำแหน่ง อื่นๆ ที่เทียบเท่า มีสิทธิได้รับเงินค่าวิทยฐานะ ตาม ระเบียบหรือประกาศคณะกรรมการ กค. ที่กำหนด ตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ทิมท 0809.3/ว 143 ลงวัน ที่ 21 กันยายน 2550 เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือ จากเงินเดือนของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งจ่าย จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการ ศึกษา)</p>	<p>จำนวน</p> <p>42,000 บาท</p>
<p>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ 792,000 บาท เงินอุดหนุนทั่ว ไป 684,000 บาท) (กองการศึกษา)</p>	<p>จำนวน</p> <p>1,476,000 บาท</p>
<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้) (กองการศึกษา)</p>	<p>จำนวน</p> <p>45,000 บาท</p>
<p>เงินอื่นๆ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอื่นๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล เช่น เงินเพิ่มค่า ปรับวุฒิ ฯลฯ ตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษา)</p>	<p>จำนวน</p> <p>2,000 บาท</p>

งบดำเนินงาน	รวม	570,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	225,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	45,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท) (กองการศึกษาฯ)</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นกำจัดแมลง มด งานสำรวจต่างๆ งานจ้างเหมาอื่นๆ ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในหมวดรายจ่ายอื่น ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการ ศึกษาฯ)		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็กเล็ก ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนา 5ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 548 ลำดับที่ 5 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษาฯ)		
ค่าเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม สัมมนา ประชุม ของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ .2561 - 2565) หน้าที่ 545 ลำดับที่ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)		

<p>โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเด็ก เยาวชน ในการฝึกปฏิบัติธรรม ศาสนกิจ ตามหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนา เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา 5ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 547 ลำดับที่ 4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)</p>	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	105,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกาดินสอ วารสาร แพงกั้นห้อง แบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่ม น้ำสะอาด ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)</p>	จำนวน	25,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ พิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต. (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอกสบู่ ฯลฯ เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น สี ทินเนอร์ ตะปู ท่อน้ำ ปูน หิน ทราวย ฯลฯ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง หรือสร้าง หรือใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของ อบต. /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)</p>	จำนวน	5,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น วัสดุเผยแพร่ แพร่อื่นๆ ภาพที่ได้จากการอัดขยาย สไลโปสเตอร์ ภาพ ต่างๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ ตลับผง หมึก โปรแกรม เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ตั้งจ่าย จากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก เช่นกระดาษ แฟ้ม สื่อการเรียนการสอนที่เป็นหนังสือ คู่มือ ต่างๆ วัสดุอื่นๆที่ใช้ประกอบการเรียน การสอน ฯลฯ (ตั้งจ่าย จากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	34,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อนุบาล 3 ขวบ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน ตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	26,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้น้ำประปาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ใน ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)		

งบลงทุน	รวม	139,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	139,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าโต๊ะ พร้อมเก้าอี้เข้าชุด	จำนวน	30,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะ พร้อมเก้าอี้เข้าชุด เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณลักษณะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โต๊ะ/เก้าอี้ยาว มีโครงสร้างแยกกัน เป็นเหล็ก พ่น/ทาสีกันสนิม 2. ส่วนที่เป็นโต๊ะ มีขนาด กว้าง ยาว สูง ไม่น้อยกว่า 60x180x55 ซม. พื้นโต๊ะปิดด้วยโฟมเก้าอี้ขาว สีสันที่เป็นเก้าอี้ยาวสองข้าง มีขนาดกว้าง ยาว สูง ไม่น้อยกว่า 30x180x35 ซม. พื้นเก้าอี้ปิดด้วยโฟมเก้าอี้ขาว เช่นเดียวกัน จัดซื้อ จำนวน 6 ชุดๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท จัดหาทั่วไปตามท้องตลาด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5) และตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 705 ลำดับที่ 55 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษาฯ) 		
ค่าพัดลมผนัง	จำนวน	9,600 บาท
<p>- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพัดลมผนัง ขนาด 18 นิ้วจำนวน 4 ตัวๆละ 2,400 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท มีคุณลักษณะ มีคุณลักษณะ เป็นตะแกรงครอบใบพัดเหล็ก ครอบฝาครอบผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน ปรับระดับแรงลมด้วยสายดึง 3 ระดับ ปรับสาย ช้าย-ขวาได้ และสายดึงบังคับสายได้ตามที่ผู้ต้องการ จัดหาทั่วไปตามท้องตลาดเป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 545 ลำดับที่ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษาฯ)</p>		

ครุภัณฑ์การศึกษา

ค่าอุปกรณ์สนามเด็กเล่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่น สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ม้าโยก อุโมงค์ ซิงช้า ม้าหมุน กระดานหก ฯลฯ เพื่อใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก รายละเอียดคุณลักษณะให้เป็นไปตามคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการจัดหาพัสดุ กำหนดเพิ่มเติม เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 705 ลำดับที่ 54 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษาฯ)</p>		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	6,618,430 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,970,430 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,164,200 บาท
<p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	130,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร /ค่าน้ำดื่ม และเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ที่มอบให้เด็ก เยาวชน ที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆ ค่าจ้างเหมาเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(6)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 549 ลำดับที่ 1 (ตั้งจ่ายจกเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)</p>		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม พัฒนานักเรียน)	จำนวน	34,400 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก เช่น ค่าหนังสือ เด็กปฐมวัย 3-5 ขวบ จำนวน 80 คนๆ ละ 430 บาทเพื่อให้เด็กเล็ก เด็กปฐมวัย ได้มีพัฒนาทางด้าน สติ ปัญญา อารมณ์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ .2561-2565) หน้าที่ 549 ลำดับที่ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป) (กองการศึกษาฯ)</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบ นักเรียน)	จำนวน	24,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน เด็กเล็ก เด็ก ปฐมวัย 3-5 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 80 คนๆ ละ 300 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ . 2562 มาตรา 67(5) ตามแผน พัฒนา 5 ปี (พ.ศ . 2561 - 2565) หน้าที่ 549 ลำดับที่ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป) (กองการศึกษาฯ)</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	จำนวน	16,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือเด็กเรียนสำหรับเด็กเล็ก เด็ก ปฐมวัย 3-5 ขวบ จำนวน 80 คนๆละ 200 บาท ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ . 2562 มาตรา 67(5)ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ .2561 - 2565) หน้าที่ 549 ลำดับที่ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป) (กองการศึกษาฯ)</p>		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	จำนวน	16,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนเด็กเล็ก เด็กปฐมวัย 3 - 5 ขวบ จำนวน 80 คนๆละ 200 บาท ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5) ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 549 ลำดับที่ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษาฯ)</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	จำนวน	700,700 บาท
<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 143 คนๆละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4 /ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 และตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 550 ลำดับที่ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษาฯ)</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(จัดการเรียนการสอน)	จำนวน	243,100 บาท
<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 143 คนๆละ1,700บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4 /ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 549 ลำดับที่ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษาฯ)</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	1,806,230 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,801,230 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง จำนวน 143 คนๆละ 7.37บาทจำนวน 260 วัน , เด็กนักเรียนของโรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล สังกัด สพฐ.จำนวน 3 โรงเรียน ตั้งแต่อนุบาล ถึงประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน ประมาณ797คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.4 /ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษาฯ)</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ต่างๆ เช่น แผ่นป้าย ป้ายไม้อัด ชานอ้อยหรือแผงปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน และสี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,648,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,648,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงทับจัน “ทศอุปถัมภ์”	จำนวน	812,000 บาท
<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 203 คนๆ ละ 20 บาทจำนวน 200 วัน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 / ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.4 /ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 / แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ . 2561 - 2565) หน้าที่ 624 ลำดับที่ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษาฯ)</p>		

<p>อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 281 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4 /ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 และแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ . 2561- 2565) หน้าที่ 624 ลำดับที่ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษาฯ)</p>	<p>จำนวน 1,124,000 บาท</p>
<p>อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง (โครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษ)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนตามโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ . 2561- 2565) หน้าที่ 617 ลำดับที่ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษาฯ)</p>	<p>จำนวน 360,000 บาท</p>
<p>อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลมรัง "ราษฎร์บำรุง" (โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านแหลมรัง 'ราษฎร์บำรุง' เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ . 2562 มาตรา 67(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 /แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561- 2565) หน้าที่ 623 ลำดับที่ 15 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองการศึกษาฯ)</p>	<p>จำนวน 100,000 บาท</p>

<p>อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลมรั้ง “ราษฎร์บำรุง” - เพื่อใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 313คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200วัน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.4 /ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 และแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ .2561 -2565) หน้าที่ 624 ลำดับที่ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป) (กองการศึกษาฯ)</p>	จำนวน	1,252,000 บาท
งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	180,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
<p>อุดหนุนโรงเรียนแหลมรั้งวิทยาคม (โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนแหลมรั้งวิทยาคม เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(5) , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ . 2561 - 2565) หน้าที่ 617 ลำดับที่ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป) (กองการ ศึกษาฯ)</p>	จำนวน	180,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การกำจัดขยะ ปฏิภูมิมูลฝอย	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม หรือจัดกิจกรรม ต่างๆ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร เอกสาร ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายโครงการฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามพระราช บัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ . 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ .2557 , เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และแผน พัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 559 ลำดับที่ 2 (ตั้งจ่าย จากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	635,900 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	355,900 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	126,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าสำรวจ จำนวนสุนัข / แมว	จำนวน	6,900 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการสำรวจสุนัข แมว ตัวละ3บาท จำนวน 2,500 ตัว สำรวจ 2 ครั้ง/ปี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์พลเอกหญิงพลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี , ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3 /235 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
การป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก เช่นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่าป้ายโครงการค่าจ้างพ่นหมอกควันหรือฝอยละออง และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ ภายในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3)การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และเป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) หน้าที่ 560 ลำดับที่ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)(สำนักปลัดฯ)</p>		

<p>การรณรงค์ ป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ ป้องกันโรคระบาด กิจกรรมอบรมส่งเสริม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร แผ่นพับ ในการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3) ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และหนังสืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561- 2565) หน้าที่ 560 ลำดับที่ 4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการ อบรม.แหลมรัง ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ในการรู้จักโรคพิษสุนัขบ้า การสร้างค่านิยมในการดูแลเอาใจใส่สัตว์เลี้ยง สุนัข แมว เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 , และเป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 560 ลำดับที่ 5 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการป้องกัน ระวังโรคติดต่อและโรคที่เกิดจากสัตว์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชุม ปรึกษาหารือในการเฝ้าระวังโรคระบาดที่เกิดจากสัตว์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(3) การป้องกันโรคและระวังโรคติดต่อ เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 561 ลำดับที่ 6 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	20,000 บาท

โครงการใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ และค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และเป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 562 ลำดับที่ 9 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
โครงการอบรม รมรงค์ ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ ในการจัดอบรม รมรงค์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการฯ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาต่างๆ และอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 , เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี หน้าที่ 561 ลำดับที่ 7(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	229,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	229,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ ดังนี้

1. ค่าจัดซื้อวัคซีน ยาคุมกำเนิด และวัสดุอุปกรณ์อื่น ที่ใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,300 โด๊สๆละ 30 บาท ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัต

ติยาชนารี ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว

3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ,หนังสือกรมส่งเสริมการ

ปก ครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10

เมษายน 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่

สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561, หนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/235

ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 และหนังสืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)

2.ค่าจัดซื้อน้ำยาฉีดพ่นหมอกควัน ทราโยอะเบท และหรือสาร

กำจัดลูกน้ำยุงลาย ที่ใช้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ฯลฯ เป็น

ไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตบาล และองค์การบริหารส่วน

ตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ .ศ. 2562

มาตรา 67(3) การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (ตั้งจ่าย

จาก เงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

3. ค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค หรือสารเคมีฆ่าเชื้อ

โรค หรือ สารกำจัดเชื้อโรค และวัสดุอื่นที่ใช้ในการป้องกันโรคไข้

หวัดนก โรคฉี่หนู โรคไวรัสโควิด 19 และอื่นๆ ฯลฯ เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติสภาพาตบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ

. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(3

) การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (ตั้งจ่ายจากเงินราย

ได้) (สำนักปลัดฯ)

งบเงินอุดหนุน	รวม	280,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	280,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการด้านสาธารณสุข	จำนวน	280,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 631 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	10,000 บาท
--	-----	------------

งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
-------------	-----	------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ พิการ ด้อยโอกาส	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดฝึกอบรมอาชีพ ให้มีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 569 ลำดับที่ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดฝึกอบรมอาชีพ ให้มีอาชีพเลี้ยงตัว
เองได้ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ หรือการให้การช่วยเหลือด้าน
สังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การให้ทุนการศึกษา
กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
รายการเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เป็นไป
ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 569 ลำดับ
ที่ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

<p>โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส พิการ ยากจน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้การสงเคราะห์ ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เช่น เป็นค่าถุงยังชีพ ชุดสุขภาพ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 16 เมษายน 2562 , เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 572 ลำดับที่ 8 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	250,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่นสังกะสี กระเบื้อง ฯลฯ ในการซ่อมแซมบ้านเรือน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 16 เมษายน 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,836,090 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,469,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,469,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	677,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง , นายช่างโยธา และตำแหน่งอื่นๆในกองช่าง ฯลฯ ตั้งจ่าย 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ นายช่างโยธา และตำแหน่งอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม ตั้งจ่ายรวม 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ผู้อำนวยการกองช่าง หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่าระดับหัวหน้าส่วน / ผู้อำนวยการกอง ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบ หรือประกาศคณะกรรมการ กค.ที่กำหนด ตั้งจ่าย จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	640,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ , ผู้ช่วยช่างโยธา , ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าและตำแหน่งอื่นๆ ตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ , ผู้ช่วยช่างโยธา, ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายรวม 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)		
เงินอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอื่นๆ ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล เช่น เงินเพิ่มค่าปรับวุฒิ เงินเพิ่มปรับยศ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)		

งบดำเนินงาน	รวม	1,235,590 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
<p>- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	25,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน /เช่าซื้อบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ . 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	565,590 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจัดทำป้าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายไวเนล ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด โฟม บอร์ด ป้ายไม้อัด เพื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างทำบอร์ด ข้อมูล บอร์ดหรือป้ายชนิดอื่นๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น การจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการดำเนินงาน ปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ทั้งรายวัน รายเดือน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)(กองช่าง)		
ค่าจ้างออกแบบ รับรองแบบ	จำนวน	247,590 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวิศวกรออกแบบ ประมาณการ และแบบ รุปรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโครงการก่อสร้างของ อบต. ที่ไม่ใช่อาคาร เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 , กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้าง ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ . 2560 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)		
ค่าถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว ค่าถ่ายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร พิมพ์เขียว ค่าถ่ายแบบแปลน และที่จำเป็นอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน ต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรมสัมมนา ประชุมของพนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 575 ลำดับที่ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)</p>	<p>จำนวน</p> <p>30,000 บาท</p>
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>- เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)</p>	<p>จำนวน</p> <p>30,000 บาท</p>
<p>ค่าวัสดุ</p>	<p>รวม</p> <p>540,000 บาท</p>
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่นๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)</p>	<p>จำนวน</p> <p>80,000 บาท</p>
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ลำโพงพิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปากจับสาย เพื่อใช้ในกิจการบริการสาธารณะ ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตามหมู่บ้านต่างๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)</p>	<p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p>
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ ทินเนอร์ ตะปู ท่อประปา สีนํ้า สีนํ้ามัน หิน ปูนซีเมนต์ ทราาย ฯลฯ เพื่อใช้ในสำนักงาน การบริการสาธารณะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)</p>	<p>จำนวน</p> <p>30,000 บาท</p>

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะ เครื่องจักรกลจากหน่วยงานราชการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานเอกชน ที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับ อบต. ในกิจการบริการสาธารณะ การปรับเกรดถนน การสูบน้ำ เป็นต้น ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)	จำนวน	300,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก แผ่นดิสก์โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับคอมพิวเตอร์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)	จำนวน	30,000 บาท
งบลงทุน	รวม	131,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	31,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ มีคุณลักษณะดังนี้ 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 703 ลำดับที่ 43 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)	จำนวน	5,500 บาท
ค่าโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ สำหรับเจ้าหน้าที่ เป็นโต๊ะผลิตจากไม้ขนาดไม่น้อยกว่า 75x150x75x0.25 ซม. มี 2 ลีนชัก พร้อมมือจับ และกุญแจล็อก ลีนชัก (Central Lock) จำนวน 1 ชุด จัดหาทั่วไปตามท้องตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ . 2561 - 2565) หน้าที่ 702 ลำดับที่ 42 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)	จำนวน	5,500 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ โต๊ะทำงาน ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม	100,000 บาท
------------	--------------------

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบโครงการ แบบรูปโครงการ ประมาณการ และอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวิศวกรออกแบบประมาณการ และแบบรูปรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโครงการก่อสร้างของ อบต. ที่เป็นลักษณะโครงสร้างอาคาร เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 , กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 , ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ .2561- 2565) หน้าที่ 525 ลำดับที่ 24 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองช่าง)

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	319,000 บาท
งบลงทุน	รวม	319,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	319,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 4 บ้านโป่งวัวแดง (สายนายสังวร - นายฝิว)	จำนวน	319,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 4 บ้านโป่งวัวแดง สายนายสังวร - นานายฝิว สภาพเดิมปากคลองกว้าง 4.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร ต้องการขุดลอกให้ปากคลองกว้าง 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 1,100 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,347.50 ลบ.ม. พร้อมทั้งดินเกลี่ยแต่งเรียบ และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ? 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 7 จุด โดย จุดแรกถึงจุดที่สาม จำนวนจุดละ 10 ท่อน รวม 3 จุด 30 ท่อน ,จุดที่สี่ถึงจุดที่หก จำนวนจุดละ 8 ท่อน รวม 2 จุด 16 ท่อน และจุดที่เจ็ดจุดสุดท้าย จำนวน 10 ท่อน รวม 1 จุด 10 ท่อน รวมวางท่อ ค.ส.ล. ทั้งหมด 70 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ และดินถมกลบและลงลูกรังหลังท่อเกลี่ยแต่งเรียบงบประมาณ 319,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565 หน้า ที่ 190 ลำดับที่ 48)</p>		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน ให้ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล เช่นค่าอาหารอาหารว่าง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 , เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 592 ลำดับที่ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	565,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	565,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	565,000 บาท
<p>รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าโครงการพัฒนาสตรี และครอบครัว	จำนวน	15,000 บาท
<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การเสริมสร้างสัมพันธ์ ภาพที่ดีระหว่างสมาชิกครอบครัว การเสริมสร้างความเข้มแข็งสตรี ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และเป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 582 ลำดับที่ 13 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)</p>		
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกบริการประชาชน ของคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ และกิจกรรมให้ความรู้อื่นๆ การให้บริการรับชำระภาษีภาษี การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การออกประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การลงประชามติ ประชาพิจารณ์ต่างๆ เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 592 ลำดับที่ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		

โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม วรรณคดี เยาวชน ประชาชนทั่วไป เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการฯ ค่าทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว. 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.6 /ว. 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.3/ว 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และเป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 584 ลำดับที่ 17 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)</p>		
โครงการป้องกันปัญหาอาชญากรรม	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม สัมมนา กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาอาชญากรรม ให้ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับภัยอันตรายต่างๆ แก่ประชาชน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ป้ายไว้นิล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผน พัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 585 ลำดับที่ 19 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)(สำนักปลัดฯ)</p>		

<p>โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ให้ความรู้กลุ่มสตรีให้มีความรู้ ความเข้มแข็งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(6) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ . 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ .2561-2565) หน้าที่ 586 ลำดับที่ 21 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	<p>จำนวน 200,000 บาท</p>
<p>โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เพื่อ พัฒนาศักยภาพ การให้ความรู้ด้านสุขภาพในวัยสูงอายุ ในการศึกษาดูงาน และส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา67(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 588 ลำดับที่ 24 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	<p>จำนวน 150,000 บาท</p>

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม เพื่อเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ การเสริมสร้าง อนุรักษ์ความสมาน สามัคคี ประองตองในชุมชน กิจกรรมแข่งขันกีฬา เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ,</p> <p>หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และเป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ .2561-2565) หน้าที่ 587 ลำดับที่ 22 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)</p>		
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทฤษฎีแบบพอเพียง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ .2561- 2565) หน้าที่ 589 ลำดับที่ 25 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)</p>		

<p>โครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน,กลุ่มสหกรณ์,กลุ่มอาชีพ ฯลฯ</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทาง ในการบริหารงานกลุ่มสหกรณ์ /วิสาหกิจชุมชน /กลุ่มอาชีพให้มีความมั่นคง ยั่งยืน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ,เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 580 ลำดับที่ 9 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา กลุ่มผู้มีความสามารถด้านต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ไว้สืบทอดไปในอนาคตเช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ป้ายโครงการ ค่าวัสดุต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ,เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 589 ลำดับที่ 26 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมประชาชน ในการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากรให้ความรู้ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นใช้ในการอบรมอาชีพ ค่าป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557,ตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 577 ลำดับที่ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	50,000 บาท

<p>โครงการสนับสนุนบทบาทสภาเด็ก / เยาวชน</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม หรือการประชุมเพื่อร่วมกิจกรรม ทัศนศึกษา การระดมความคิด แผนงาน โครงการต่างๆ ในการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก การมีส่วนร่วมในการทำงานของท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ</p> <p>เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประชุมของสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2560 , เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 590 ลำดับที่ 27 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)</p>	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
--	--------------------------------

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

<p>งานกีฬาและนันทนาการ</p>	<p>รวม</p> <p>360,000 บาท</p>
<p>งบดำเนินงาน</p>	<p>รวม</p> <p>360,000 บาท</p>
<p>ค่าใช้จ่าย</p>	<p>รวม</p> <p>270,000 บาท</p>
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>	
<p>โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนหันมาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เช่น ค่าอาหาร น้ำแข็งและน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าป้ายโครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่สนามแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 596 ลำดับที่ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษา)</p>	<p>จำนวน</p> <p>200,000 บาท</p>

<p>โครงการจัดแข่งขันกีฬาวันต่อต้านยาเสพติดโลก</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เป็นการส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 597 ลำดับที่ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่าง อบต., เทศบาล หรือหน่วยงานราชการที่ร่วมเป็นเจ้าภาพกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าชุดกีฬา ค่าจ้างเหมารถยนต์ รับ – ส่ง นักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงหัวหน้าทีมผู้ฝึกสอน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 597 ลำดับที่ 4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนด้านกีฬา</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสอนทักษะด้านกีฬาต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน เยาวชน เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาให้ดีขึ้น เช่น ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าตอบแทนคณะผู้ฝึกสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าจัดสถานที่ ค่าสถานที่และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2552 มาตรา 67(6) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 598 ลำดับที่ 5 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)</p>	จำนวน	30,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	90,000 บาท
<p>'- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ แบดมินตัน เปตอง ฯลฯ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน เยาวชนได้ออก กำลังกายในการสร้างเสริมสุขภาพ หรือเพื่อใช้ในกิจกรรมด้านยา เสพติด และกิจกรรมอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการ ศึกษาฯ)</p>		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	360,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	320,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา งานประเพณีอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในทางพิธีทางศาสนา และประเพณี ต่างๆ เช่น งานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ เช่น ค่าป้ายไว นิต ค่าจัดตกแต่งดอกไม้ธูปเทียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1338 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และเป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ . 2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ . 2552 มาตรา 67(8) ตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ .2561 -2565) หน้าที่ 603 ลำดับที่ 15 (ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้)(กองการศึกษาฯ)</p>		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	200,000 บาท
<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าใช้ จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายกิจกรรมผู้สูงอายุ ค่าของรางวัล ค่า อาหารค่าน้ำดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายกิจกรรม แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และค่าใช้จ่าย อื่นๆ เป็นไปตามพระราช บัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา67(8) ตามแผน พัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 600 ลำดับที่ 10 (ตั้งจ่าย จากเงินรายได้)(กองการศึกษาฯ)</p>		

<p>โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการหล่อเทียนพรรษา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการหล่อเทียนพรรษา ค่าเครื่องสังฆภัณฑ์ถวายพระสงฆ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม น้ำดื่ม และที่จำเป็นอื่น ๆ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(8) ,ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ แข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 601 ลำดับที่ 11 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมศูนย์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม ปรึกษาหารือแนวทางในการจัดกิจกรรม ศูนย์ฯ เช่น ค่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ประจำศูนย์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน และ อื่นๆ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(8) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ . 2561 -2565) หน้าที่ 601 ลำดับที่ 12 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา/ขนบธรรมเนียมและประเพณีต่างๆ</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ให้ความรู้ เข้าใจในวันสำคัญทางศาสนา เพื่อเป็นส่งเสริมพุทธศาสนา รณรงค์ส่งเสริมประชาชน ใส่ใจและดูแล ทำนุบำรุงศาสนา เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่ากิจกรรม พิธีทางศาสนา ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ . 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ .2562 มาตรา 67(8) ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ . 2561 - 2565) หน้าที่ 602 ลำดับที่ 13 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)</p>	จำนวน	20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย	จำนวน	30,000 บาท
<p>- เพื่อใช้จ่ายอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจัดงานริ้วขบวนถวายดอกบัว งานนมัสการหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวงพระอารามหลวง และงานกาชาดจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(8) , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 629 ลำดับที่ 4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)</p>		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อใช้จ่ายอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ตามโครงการงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ซึ่งถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯประจำปี 2564 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(8) , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 628 ลำดับที่ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษาฯ)</p>		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	5,327,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	133,600 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	133,600 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	133,600 บาท
<p>- เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 33,600 บาท เช่น ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านแหลมรัง ซอย 11 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร โดยเสริมลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 250.00 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง 100.00 ลบ.ม . พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 42) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)</p> <p>- เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อซ่อมแซมประตู หน้าต่าง ห้องน้ำ ฯลฯ และอื่นๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (กองการศึกษา)</p>		
งบลงทุน	รวม	5,194,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,194,200 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการปรับปรุงห้องครัวที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง	จำนวน	120,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงห้องครัวที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง ตั้งไว้ 120,000 บาท โดยการปรับปรุงห้องครัว ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ประมาณการ อบต. แหลมรัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่2) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 53 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)</p>		

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8	จำนวน	489,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามัคคี ตั้งไว้ 489,000 บาท โดยปรับปรุงอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาด 10.00 X 18.00 เมตร หลังคามุงแผ่นเหล็กกรีดลอนเคลือบสีอลูซิงค์ จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลน ประมวลการขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรั้ง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 294 ลำดับที่ 36) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)</p>		

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแหลมทอง ซอย 3	จำนวน	370,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแหลมทอง ซอย 3 ตั้งไว้ 370,000 บาท โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 664.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565) หน้าที่ 409 ลำดับที่ 9 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)</p>		
.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองสะแก ซอยผู้ช่วยรัตนนา – หมู่ 1	จำนวน	370,000 บาท
<p>- เพื่อเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองสะแก ซอยผู้ช่วยรัตนนา – หมู่ 1 ตั้งไว้ 370,000 บาท โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 664.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565) หน้าที่ 472 ลำดับที่ 7 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)</p>		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จำนวน 370,000 บาท
บ้านแหลมรัง (ซอย 13)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแหลมรัง (ซอย 13) ตั้งไว้ 370,000 บาท โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 664.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 11 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเนินสำราญ จำนวน 241,000 บาท
ซอย 2

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเนินสำราญ ซอย 2 ตั้งไว้ 241,000 บาท โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 444.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) หน้าที่ 378 ลำดับที่ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเนินสำราญ จำนวน 130,000 บาท
ซอยบ้านุ่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเนินสำราญ ซอยบ้านุ่น ตั้งไว้ 130,000 บาท โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) หน้าที่ 379 ลำดับที่ 4 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งยาว สาย เนินสว่าง - หนองจิกสี จำนวน 370,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งยาว สายเนินสว่าง - หนองจิกสี ตั้งไว้ 370,000 บาทโดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 664.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565) หน้าที่ 436 ลำดับที่ 3) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งผัก สายทุ่งผัก – บึงกะเหรี่ยง จำนวน 370,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งผัก สายทุ่งผัก – บึงกะเหรี่ยง ตั้งไว้ 370,000 บาท โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 664.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 109 ลำดับที่ 4 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับจัน หมู่ จำนวน 370,000 บาท
3 - หมู่ 2 - หมู่ 8

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 3 บ้านบึงทับจัน หมู่ 3 - หมู่ 2 - หมู่ 8 ตั้งไว้ 370,000
บาท โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 166.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ค
.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 664.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง
สองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ
. 2565) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 5 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบ่อดีหมี สาย จำนวน 370,000 บาท
ข้างวัด

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 5 บ้านบ่อดีหมี สายข้างวัด ตั้งไว้ 370,000 บาท โดยก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00
เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 664.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ 1
ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565
) หน้าที่ 217 ลำดับที่ 7 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม กลุ่ม จำนวน 42,000 บาท
บ่อกบ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 7 บ้านสุขเกษม กลุ่มบ่อกบ ตั้งไว้ 42,000 บาท โดยก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 26.00
เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อย
กว่า 78.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 - พ.ศ. 2565) หน้าที่ 256 ลำดับที่ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม บ้าน จำนวน 289,000 บาท
สุขเกษม – เมรุ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม บ้านสุขเกษม – เมรุ ตั้งไว้ 289,000 บาท โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565) หน้าที่ 256 ลำดับที่ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองจิกสี จำนวน 370,000 บาท
สายคลองป่าแดง

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองจิกสี สายคลองป่าแดง ตั้งไว้ 370,000 บาท โดยก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 664.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565) หน้าที่ 322 ลำดับที่ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างลานจอดรถที่ทำการ อบต. จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างลานจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งไว้ 200,000 บาท โดยก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร และขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 357 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน และประมาณการ อบต.แหลมรัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 520 ลำดับที่ 10 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)

<p>โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านบึงน้อย</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านบึงน้อย รวมจำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 นานางสมพร และ จุดที่ 2 นานายสุทิน ตั้งไว้ 353,000 บาท โดยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 3 แรงม้า ท่อสูบน้ำ พีวีซี ชั้น 13.5 ? 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวมจำนวน 2 จุด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565) หน้าที่ 374 ลำดับที่ 33) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)</p>	<p>จำนวน 353,000 บาท</p>
---	--------------------------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

<p>โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโคราช สายคันคลองเสธหนั้น</p> <p>ด้านทิศเหนือ หมู่ 6 – หมู่ 12</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโคราช สายคันคลองเสธหนั้นด้านทิศเหนือ หมู่ 6 – หมู่ 12 ตั้งไว้ 151,300 บาท เพื่อปรับปรุงผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,5000.00 เมตร โดยเสริมหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3.00 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 1,000.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 300.00 ลบ.ม . พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ . 2565) หน้าที่ 242 ลำดับที่ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)</p>	<p>จำนวน 151,300 บาท</p>
---	--------------------------

โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโคราช สายคันคลองเสธหนั้น จำนวน 218,900 บาท
ด้านทิศเหนือ หมู่ 6 – หมู่ 14

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโคราช สายคันคลองเสธหนั้นด้านทิศเหนือ หมู่ 6 – หมู่ 14 ตั้งไว้ 218,900 บาท
- เพื่อปรับปรุงผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร โดยเสริมหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3.00 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาวรวม 1,445.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก 434.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565) หน้าที่ 244 ลำดับที่ 9 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	70,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย วัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร/กรรมการประจำศูนย์ฯ ค่าป้าย ศูนย์ฯ และที่จำเป็นอื่นๆ เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ 17 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)

<p>โครงการฝึกอบรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการใช้สารเคมี</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการใช้สารเคมี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง วิทยากร ป้ายโครงการ วัสดุ และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ .2561-2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพตามแผนการเกษตรตำบล</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม และพัฒนา อาชีพตามแผนการเกษตรตำบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง วิทยากร ป้ายโครงการ วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและการเข้ารับการ ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เป็นไปตามแผน พัฒนา 5 ปี (พ.ศ .2561 - 2565) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา และอื่นๆ ที่ใช้ประจำศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม คราด พลั่ว ปุ๋ย ดิน พันธุ์พืช เพื่อใช้ในการปรับปรุง พรวนดิน ขุดดิน ปลูกต้นไม้ไม้ดอก ไม้ประดับ และ วัสดุอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	10,000 บาท

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	120,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อเป็นค่าจ้างในการกำจัดวัชพืช และหญ้าบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบึงทับจัน ลำน้ำ ลำคลองที่สาธารณะต่างๆ ที่มีลักษณะรกด้วยวัชพืช หญ้าต่างๆ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(7) (ตั้งจ่าย จากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ "รักษน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ "รักษน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย อาหารว่าง เครื่องดื่ม ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 , ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 8 (ตั้งจ่าย จากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		

<p>โครงการส่งเสริมการผลิตสารชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตสารชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่ากาน้ำตาล ค่าป้ายโครงการ ค่าสาร หรือ หัวเชื้อในการผลิตสารอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำชีวภาพ และค่าอื่นๆ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(7) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 6 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม ประชุม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าพันธุ์ต้นไม้ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ป้ายโครงการฯ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(7) , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.6 /ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 5 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการ เกษตร เช่น จอบ เสียม คราด พลั่ว ปุ๋ย ดิน พันธุ์พืช เพื่อใช้ในงานปรับปรุง พรวนดิน ขุดดิน ปลูกต้นไม้ไม้ดอก ไม้ประดับ และ วัสดุอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	15,545,830 บาท
งบกลาง	รวม	15,545,830 บาท
งบกลาง	รวม	15,545,830 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	240,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดย คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ อบต. จ่ายให้แก่พนักงาน จ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ.2533, พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2561 , หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน ที่ 10 กรกฎาคม 2557 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวัน ที่ 24 ธันวาคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่น ที่ มท0808.2 /ว 1630 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 ตั้งจ่าย จำนวน 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	20,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนรายปี คำนวณตั้ง จ่าย ร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี เป็นไปตามพระ ราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 , หนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 4172 ลง วันที่ 24 ธันวาคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่น ที่ มท0808.2 /ว 1630 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 (ตั้งจ่าย จากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	10,564,320 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลัก ประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ตามที่ได้ประกาศรายชื่อเป็นผู้รับเบี้ย ยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 12 เดือน ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลง วันที่ 28 มิถุนายน 2562 (ตั้งจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนัก ปลัดฯ)</p>		

<p>เบี้ยยังชีพคนพิการ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ที่ได้ประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับประกาศรายชื่อ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)</p>	<p>จำนวน 3,628,800 บาท</p>
<p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (สำนักปลัดฯ)</p>	<p>จำนวน 96,000 บาท</p>
<p>สำรองจ่าย</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ทั้งก่อน ขณะเกิด หรือหลังเกิดภัย หรือกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไข ป้องกันสาธารณภัย หรือตามที่คณะผู้บริหารฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน, เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4967 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 และหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากรายรายได้ 500,009 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 5,760 บาท) (สำนักปลัดฯ)</p>	<p>จำนวน 505,769 บาท</p>

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

<p>เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)อบต .แหลมรั้ง ในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม ดูแลสุขภาพ ของประชาชน ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ .ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 , ประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>เงินช่วยเหลือพิเศษ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษ ในกรณีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างรับราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยตั้งจ่ายอัตรา ร้อยละ1 ของประมาณการรายรับ ยกเว้นพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทั่วไปของ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (สำนักปลัดฯ)</p>	จำนวน	240,941 บาท